

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าเข้าห้องประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา -นางคำแปลง แก้วประกอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ม. ๘ (นายกิตติพงษ์ อ่อนอุบล) ขอลาป่วย นะครับ

-และขอขอบคุณประธาน อสม.ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาฯ ถ้ามีเรื่องที่จะเสนอ ขอให้เสนอในวาระอื่นๆ นะครับ

ที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประธานสภา -ตามที่ได้แจกเอกสารสำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วนั้น มีท่านใดขอแก้ไข คำพูดที่ตกหล่นอย่างไรหรือไม่ครับ

ประธานสภา -เมื่อที่ประชุมไม่ขอแก้ไขอย่างไรอีก ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๓ เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ประธานสภา ๓.๑ รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองคลัง) (นายกิตติพงษ์ อ่อนอุบล) -ขอเชิญทางกองคลังรายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เชิญครับ

รักษาการ ผอ.กองคลัง -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ข้าพเจ้านางสาวกฤษณา บุญน้อม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ขอรายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ (กองคลัง) (นางสาวกฤษณา บุญน้อม)

- การตั้งรับงบประมาณการปี ๒๕๖๔ ๔๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ได้รับการจัดสรรจากรัฐ ๓๘,๗๙๐,๙๙๑.๑๒ บาท
- จ่ายจริง ๓๑,๒๑๕,๗๐๓.๗๖ บาท

-ยอดคงเหลือ	๗,๕๗๕,๒๘๗.๓๖ บาท
คาดว่าเงินงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๔	ประมาณ ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งตอนนี้ได้รับจัดสรรมาที่	๓๘,๗๙๐,๙๙๑.๑๒ บาท
-ตอนนี้เงินจัดสรรขาดอยู่	= ๔,๒๐๙,๐๐๘.๘๘ บาท
-เงินคงเหลือจากจัดสรร + จัดสรรขาด	= ๑๑,๗๘๔,๒๙๖.๒๔ บาท
-รายจ่ายประจำที่ต้องจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔	= ๑๒,๕๗๓,๐๒๓.๐๘ บาท
-คงเหลือ	- ๗๘๘,๗๒๖.๘๔ บาท

- ส.อบต. หมู่ที่ ๘** (นายสมบุรณ์ ซาธัมมา) เรียนประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายสมบุรณ์ ซาธัมมา สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘ ขอสอบถามเรื่องงบประมาณ ซึ่งขณะนี้จะสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และจะเริ่มใช้จ่ายงบประมาณใหม่ในวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ แล้ว แต่โครงการเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ได้ดำเนินการเลย อยากทราบเหตุผลครับ
- รักษาการ ผอ.กองคลัง** (นางสาวกฤษณา บุญน้อม) -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ข้าพเจ้านางสาวกฤษณา บุญน้อม ทางฝ่ายการเงินและบัญชีขอชี้แจงคือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าอยากให้ชะลอการอุดหนุนไปก่อน เนื่องจากปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องอุดหนุนโครงการต่างๆก็ได้
- ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐** (นางไพโรจิตร์ สิทธิบรรจง) -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ข้าพเจ้าไพโรจิตร์ สิทธิบรรจง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ ขอถามฝ่ายบริหารว่าถ้างบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินเข้าประมาณ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถ้าเงินเข้าน้อย งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะมีการพัฒนาหรือไม่ ขอฝากฝ่ายบริหารพิจารณาด้วยคะ
- ประธานสภาฯ** (นายกิตติพงษ์ อ่อนอุบล) -ขอฝากฝ่ายบริหารพิจารณาว่าโครงการไหนเร่งด่วน หรือเดือดร้อนก็ให้เร่งดำเนินการก่อนนะครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๒** (นายปริญญา ประทุมลัย) -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ข้าพเจ้านายปริญญา ประทุมลัย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ขอสอบถามงบประมาณโครงการขยายเขตไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่ามีงบประมาณพอที่จะดำเนินงานหรือไม่ เพราะโครงการขยายเขตไฟฟ้าได้มีการขอมาเป็นระยะเวลา ๒ ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการเลย เห็นว่าโครงการต่างๆเราไม่มีการดำเนินการเลย เช่น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานมะม่วงแพร่ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทำไมไม่เอาเงินจำนวนนี้มาดำเนินการครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๒** (นายแดง สีไ้แก้ว) -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ข้าพเจ้านายแดง สีไ้แก้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ อยากให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าก่อน โครงการต่างๆทำไมสามารถกันเงินได้ ข้าพเจ้าอยากให้กันเงินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกครับ
- ประธานสภาฯ** (นายกิตติพงษ์ อ่อนอุบล) -ครับ ขอความเห็นนิตกรด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องการกันเงิน ขอเชิญครับ
- นิตกร** (นายสรารุช ภูสีติน) -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ข้าพเจ้านายสรารุช ภูสีติน ตำแหน่งนิตกร ขอชี้แจงเรื่อง การกันเงิน หมายถึงการที่เงิน

งบประมาณของท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นอยู่ ซึ่งในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ได้กำหนดวิธีกักเงินงบประมาณไว้ ๒ กรณี คือ

๑. การกักเงินกรณีที่มีการก่องหนผู้กักไว้แล้วก่อนสิ้นปี แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินเมื่อเป็นกรณีที่เกิดจากการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สินก่อนสิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสือให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม เพื่อจะได้นำเงินดังกล่าวไว้ใช้เบิกให้กับเจ้าหน้าที่ ภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณได้อีก ๑ ปีงบประมาณ แต่ถ้ายังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันก็สามารถขยายเวลาเบิกจ่ายต่อสภาท้องถิ่นอีก ๖ เดือน

๒. การกักเงินกรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กักนั้นก็คือ ยังไม่ได้ทำสัญญา หากรายจ่ายเป็นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และมีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ก่อนสิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่จะต้องนำรายจ่ายตามงบประมาณเข้าสภาท้องถิ่นเพื่อขออนุมัติกักเงินไว้ใช้อีก ๑ ปีงบประมาณ เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง หากหาตัวผู้รับจ้างไม่ได้อีก ระเบียบก็ให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มอีก ๑ ปีงบประมาณ โดยขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น

-มิใครจะเสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับ ถ้ามี ขอเชิญครับ

ประธานสภาฯ

(นายกิตติพงษ์ อ่อนอุบล)

ส.อบต. หมู่ที่ ๒

(นายปริญญา ประทุมชัย)

-เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

ข้าพเจ้านายปริญญา ประทุมชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอฝากฝ่ายบริหารถ้าเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้ามาอีก อยากให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าก่อน เพื่ออยากให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น ครับ

นายก อบต.หมากหญ้า

(นายณัฐพ ชวดวง)

-เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

ข้าพเจ้านายณัฐพ ชวดวง นายก อบต.หมากหญ้า สถานะการเงินไม่พอจ่ายนั้น เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด ๒๐๑๙ จึงทำให้รายรับลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศ ถ้าเงินรายรับเข้าตามที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ทุกโครงการครับ

ประธานสภาฯ

(นายกิตติพงษ์ อ่อนอุบล)

-ตามสถานการณ์ โรคโควิด ๒๐๑๙ มีผลกระทบต่อการเงินครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มี จะไปวาระที่ ๔ ครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระสองขั้นแปรญัตติ)

ประธานสภาฯ

(นายกิตติพงษ์ อ่อนอุบล)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติม ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการ

แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
คำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ปลัด อบต.หมากหญ้า -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(นายไพบุลย์ มณีอนันต์สุข) **แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔**

ข้อ ๕๙ “การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจำนวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติให้เสนอเลขานุการฯ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภากำหนด
ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง”

ข้อ ๖๐ “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายการขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับการรับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ”

ข้อ ๖๑ “ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้

(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย

ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด”

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ประธานกรรมการแปรฯ

(นายปรีชา ปัญหาผล)

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ข้าพเจ้า นายปรีชา ปัญหาผล
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ขอกล่าว
รายงาน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ในคราวประชุมสภาฯ ครั้งก่อน โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้
กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม ๓ วัน ในวันที่ ๑๓,๑๖ และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. รวม ๓ วัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า และให้ส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เพื่อนำเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป
นั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๔ ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ปรากฏว่า มีการแปรญัตติ
ตัดรายจ่าย จำนวน ๓ รายการ คือ

๑. การขอแปรตัดรายจ่าย **แผนงาน** บริหารงานทั่วไป **งาน** บริหารงานคลัง
หมวด ค่าครุภัณฑ์ **ประเภท** ครุภัณฑ์สำนักงาน **รายการ** ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ เพื่อ
จ่ายในการติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ของกองคลัง อบต.หมากหญ้า (จัดหาทั่วไปและสำรวจ
ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท **ขอแปรตัด** จำนวน ๒๐,๐๐๐
บาท คงเหลือ ๐ บาท

๒. การขอแปรตัดรายจ่าย แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑
เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท ขอแปรตัด จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐
บาท

๓. การขอแปรตัดรายจ่าย แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
การศึกษา หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงาน เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๔ ชุด (จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด)
งบประมาณตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท ขอแปรตัด จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
ที่ประชุมมีมติแก้ไขตามคำแปรญัตติเสียงข้างมาก ๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง จึงถือว่า
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติมีรายละเอียดตามบันทึกงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นควรเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าเพื่อ
พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป ครับ

ประธานสภาฯ

(นายกิตติพงษ์ อ่อนอุบล)

- มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไขขอแปรตัดรายจ่าย
จำนวน ๓ รายการ นอกนั้นเหมือนเดิมมีหรือไม่ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ ๑๒ เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๒ เสียง

๔.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(วาระสามชั้นลงมติ)

ประธานสภาฯ

(นายกิตติพงษ์ อ่อนอุบล)

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ถ้าเห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ ๑๓ เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

เลขาธิการสภาฯ

(นายไพบุลย์ มณีอนันต์สุข)

-เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้
เสนอนายอำเภอเพื่อขออนุมัติและให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินี้ดังกล่าว เพื่อให้ให้นายอำเภอพิจารณาเห็นชอบ และจะส่ง
กลับให้นายก อบต.หมากหญ้า ประกาศใช้ต่อไป

ประธานสภา

(นายกิตติพงษ์ อ่อนอุบล)

นายก อบต.หมากหญ้า

(นายณัฐพ ชาดวง)

๔.๓ แบบเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

-ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ

-ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ข้าพเจ้า นายณัฐพ ชาดวง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ **หลักการ** เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า มีความจำเป็นในการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะ เวลาหนึ่งปีตามข้อผูกพัน” และ “ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี **เหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการ ดังต่อไปนี้

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๑. กันเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองช่าง) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิ่งห้ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. กันเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองช่าง) แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถกระบะเข้า ชนิด ๖ ล้อ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประธานสภา

(นายกิตติพงษ์ อ่อนอุบล)

มติที่ประชุม

เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าเพื่อพิจารณาต่อไป -ครับ เกี่ยวกับการเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน มีท่านสมาชิกสภาท่านใดสงสัย อยากถามไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ เชิญครับ

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง

-ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง ๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕**เรื่องอื่นๆ****ประธานสภา**

(นายกิตติพงษ์ อ่อนอุบล)

ผอ.กองการศึกษา

(นางธมล ใจจันทิก)

-ขอเชิญท่าน อสม. มีเรื่องอะไรที่จะเสนอไหมครับ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
ในระเบียบวาระอื่นๆ เชิญครับ

-เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าและท่านนายกฯ
ข้าพเจ้านางธมล ใจจันทิก ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ สำหรับของกองการศึกษา
ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองว่าการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันล่าช้าและขอแจ้ง
เพื่อทราบและขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองนักเรียนว่าขณะนี้ กองการศึกษา
ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อทางโรงเรียนบ้านหมากหญ้า
ได้เลยคะ ขอขอบคุณคะ

นายก อบต.หมากหญ้า

(นายณัฐพ ชาดวง)

-เรียนประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายณัฐพ ชาดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
ขออธิบายเพิ่มเติมที่ ผู้อำนวยการกองการศึกษาแจ้งมาเรื่องการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน
นั้น ทาง อบต.หมากหญ้า จะพบปัญหาในการประสานงานระหว่าง อบต.หมากหญ้า กับ
โรงเรียนบ้านหมากหญ้า ถ้า อบต.หมากหญ้า เสนอเอกสารเพื่อดำเนินงานในการเบิกจ่าย
แต่พบว่าไม่มีคุณครูอยู่ในโรงเรียน นี่คือนโยบายที่ทำให้การดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้าครับ

-ขอสอบถามกองสวัสดิการสังคมเรื่องการสำรวจผู้ยากไร้ได้ทำการสำรวจไปถึงไหนแล้วครับ

ผอ.กองสวัสดิการฯ

(นางนราวดี สิงห์วงษ์)

-เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
ข้าพเจ้านางนราวดี สิงห์วงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เรื่องการสำรวจผู้ยากไร้
ขอฝากให้สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านสำรวจครัวเรือนของประชาชนทุกคนในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านว่ามี
ความยากจน คือได้รับความเดือดร้อนจริงๆ คืออยากให้ทางท่านสมาชิกสภาฯทุกหมู่บ้านได้สำรวจ
และส่งรายชื่อครัวเรือนที่ยากจนที่ยากไร้คือทางเราไม่จำกัดครัวเรือนนะคะ เมื่อทาง
กองสวัสดิการสังคมได้รับข้อมูลจากท่านสมาชิกสภาฯแล้ว ทางกองสวัสดิการสังคมก็จะได้ส่ง
เรื่องให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการต่อไปคะ และทาง
กองสวัสดิการสังคมก็จะลงทะเบียนเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของทาง อบต. คะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

(นางไพโรจิตร์ สิทธิบรรจง)

-เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
ข้าพเจ้านางไพโรจิตร์ สิทธิบรรจง ส. อบต.หมู่ที่ ๑๐ ขอโทษคะ แล้วเราจะเลือกแบบไหนได้คะ
ว่ามีสถานะภาพว่ามีฐานะยากจน เตื่อร้อน ไม่เตื่อร้อน หรือไม่มีฐานะยากจน เราจะต้อง
เลือกครัวเรือนแบบไหนคะ ขอขอบคุณคะ

ผอ.กองสวัสดิการฯ

(นางนราวดี สิงห์วงษ์)

-เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ขอเรียนชี้แจง
ในส่วนของคนจนผู้ยากไร้ว่าในกรณีนี้ เราจะแบ่งเป็นเครสๆไป เครสแรกที่เราจะดู
คือ ๑.ที่อยู่ ที่ไร่ ที่นาเป็นของคุณจริงไหม สิ่งนี้เราจะดูเป็นสิ่งแรก ๒ .สภาพความเป็นอยู่
ของคุณเป็นของคุณจริงอยู่แต่โดยสภาพแล้วไม่คงทนและถาวร ก็จะช่วยในส่วนของที่อยู่อาศัย
ก็จะได้หลังคาละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่เขากำลังจะปรับเป็น ๔๐,๐๐๐ บาท คะ และในอีก
เครสหนึ่งคือทุนในเรื่องของการดูแล คือมีจำนวนสมาชิกเยอะรายได้ในครัวเรือนซึ่งเฉลี่ย
ลบรายจ่ายแล้วไม่ถึงเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งทางเราก็จะได้ออกสำรวจเรื่องรายได้
รายจ่ายอีกครั้งหนึ่งคะ ซึ่งถ้ามันติดลบเราก็จะได้ทำเรื่องช่วยเหลือต่อไปคะ ก็อยากให้
ท่านสมาชิกได้สำรวจและแบ่งเป็นเครสๆ ให้หน่อยคะ ขอขอบคุณคะ

ประธานสภา

(นายกิตติพงษ์ อ่อนอุบล)

-ครับ เอาตามนั้นครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย อยากถามอีกไหมครับ
ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุมนะครับ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายไพบุลย์ มณีอนันต์สุข)

ปลัด อบต.หมากหญ้า/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวินัย ชัยวงศ์วัฒน์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอรพิน สิมลี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเลื่อน บับภีร์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า หมู่ที่ ๑๐

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าได้รับรองรายงานการประชุมสภา
เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายกิตติพงษ์ อ่อนอุบล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า